

Kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của V.I.Lênin

Nắm vững học thuyết Lênin về Đảng. Xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh

Cùng với những người cộng sản trên toàn thế giới, chúng ta long trọng kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của V.I.Lênin - người sáng lập và là lãnh tụ vĩ đại của đảng bôn-sê-vích Nga, người thầy thiên tài của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Hoạt động trong một thời kỳ mới của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản, Lênin đã kế tục xuất sắc và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác, đưa chủ nghĩa Mác tiến lên giai đoạn mới. Công lao của Lênin đối với phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế và của các dân tộc bị áp bức thật vô cùng to lớn. Lênin đã lãnh đạo thắng lợi cuộc Đại cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, thành lập nền chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại quá độ của loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Theo mẫu mực của Đảng của Lênin và với sự giúp đỡ của Quốc tế cộng sản do Lênin sáng lập, các đảng kiểu mới của giai cấp công nhân ở các nước đã lần lượt ra đời, phong trào cộng sản quốc tế đã lớn mạnh nhanh chóng. Những tư tưởng thiên tài của Lênin về chiến lược và sách lược cách mạng, về chuyên chính vô sản và xây dựng chủ nghĩa xã hội... vẫn là chân lý phổ biến đã và đang soi tỏ con đường đấu tranh thắng lợi của giai cấp công nhân và nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

*

Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Lênin đã có những cống hiến vô cùng to lớn về mặt lý luận và thực tiễn.

Trong những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Thời kỳ phát triển hoà bình của chủ nghĩa tư bản đã qua, thời kỳ chiến tranh và cách mạng bắt đầu. Nhiệm vụ chuẩn bị và tiến hành cách mạng vô sản đã trở thành nhiệm vụ trước mắt của giai cấp vô sản. Trước tình hình và nhiệm vụ cách mạng mới, các đảng của Quốc tế thứ hai vốn chỉ thích hợp với thời kỳ đấu tranh hoà bình, đấu tranh hợp pháp, đã bị phá sản

nhục nhã. Trong khi đó, để đáp ứng những yêu cầu mới của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản, Lênin đã xây dựng và cải tạo chính đảng vô sản trên một cơ sở hoàn toàn mới, đã phê phán và đấu tranh chống những quan điểm cơ hội chủ nghĩa hữu khuynh và “tả” khuynh trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Trong phong trào cách mạng sôi nổi lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, Lênin đã nhấn mạnh phải **xây dựng một chính đảng độc lập của giai cấp vô sản** đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác và không được lẫn lộn mình với phong trào dân chủ nói chung. Lênin cho rằng: *khẳng định tính giai cấp vô sản của Đảng hoàn toàn không phải là để tách biệt Đảng và giai cấp vô sản khỏi quần chúng nhân dân, đối lập lợi ích của giai cấp công nhân với lợi ích của nhân dân lao động, mà “chính là để cho giai cấp tiên phong, một khi thoát khỏi tính mập mờ, tính không ổn định và tính không kiên quyết của những giai cấp trung gian, thì sẽ có thể đứng đầu toàn thể nhân dân mà chiến đấu được cương quyết hơn và hăng hái hơn cho sự nghiệp của toàn thể nhân dân”⁽¹⁾.* Đảng là một bộ phận của giai cấp, nhưng không được hoà lẫn Đảng với giai cấp. Theo Lênin, Đảng phải đóng vai trò **đội tiên phong, bộ tham mưu, lãnh tụ chính trị của giai cấp vô sản**; phải cải tổ toàn bộ công tác của Đảng theo tinh thần giáo dục và rèn luyện quần chúng làm cách mạng, Đảng phải cách mạng hoá phong trào quần chúng, mà không được hạ thấp Đảng xuống ngang trình độ quần chúng bình thường.

Lênin đã chứng minh một cách sâu sắc rằng Đảng là sự kết hợp giữa phát triển công nhân và chủ nghĩa xã hội khoa học, đã vạch rõ ý nghĩa to lớn của lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học đối với phong trào công nhân và đối với mọi hoạt động của Đảng. Đảng phải tiếp tục phát triển lý luận đó về mọi mặt, phải biết vận dụng những nguyên lý chung vào điều kiện cụ thể của nước mình, định ra **cương lĩnh, sách lược cách mạng đúng đắn**, phân rõ ranh giới về mặt lý luận và tư tưởng giữa Đảng và chủ nghĩa cơ hội. Lênin nói: *“Trước khi thống nhất và muốn thống nhất, chúng ta trước hết phải phân ranh giới giữa chúng ta một*

⁽¹⁾ Lênin: *Tuyển tập*, nhà xuất bản *Sự thật*, Hà Nội, 1959, quyển I, phần II, trang 110.

*cách rõ ràng và kiên quyết”⁽²⁾. Đồng thời, Lênin đặt rất cao vị trí của **công tác tổ chức**, vì chỉ riêng sự thống nhất tư tưởng chưa đủ bảo đảm cho giai cấp vô sản chiến thắng mà cần thiết phải củng cố sự thống nhất tư tưởng bằng “sự thống nhất vật chất về tổ chức”. Trong thời kỳ đấu tranh chống chế độ chuyên chế sa hoàng, Lênin đã từng nói: “Trong cuộc đấu tranh để giành chính quyền, giai cấp vô sản không có vũ khí nào khác hơn là tổ chức”⁽³⁾. Sau ngày cách mạng thắng lợi, năm 1920, tổng kết hai năm rưỡi tồn tại của chính quyền Xôviết, Lênin lại nhấn mạnh rằng nguyên nhân chủ yếu của sự thành công của Đảng bôn-sê-vích là ở tổ chức và kỷ luật của Đảng.*

Trong quá trình xây dựng đảng vô sản, Lênin nhiều lần nhấn mạnh đến việc giữ gìn và tăng cường khối đoàn kết thống nhất của Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và sự lãnh đạo tập thể, mở rộng tự phê bình và phê bình, củng cố mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng với quần chúng đông đảo, v.v...

Hàng loạt những quan điểm của Lênin về xây dựng Đảng đã được thực tiễn của phong trào cộng sản quốc tế mấy chục năm qua chứng minh rõ ý nghĩa nguyên tắc phổ biến của nó.

Hồ Chủ tịch, học trò xuất sắc của Lênin ở Việt-nam, đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta theo những nguyên tắc xây dựng Đảng của Lênin, và đã vận dụng sáng tạo những nguyên tắc đó vào điều kiện cụ thể của Việt-nam. Nhờ đó, mặc dù ra đời và lớn lên trong một nước nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân nhỏ bé, số đông đảng viên xuất thân từ nông dân và tiểu tư sản, Đảng ta vẫn có đầy đủ tính chất một đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Đảng ta đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng sáng tạo những nguyên lý phổ biến vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta, vạch ra đường lối chính trị đúng đắn, chỉ ra phương hướng hành động chính xác cho toàn Đảng, toàn dân ta. Đảng ta tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, là người đại biểu chân chính cho những lợi ích và nguyện vọng cơ bản của nhân

⁽²⁾ Lênin: *Toàn tập*, nhà xuất bản *Sự thật*, Hà Nội, tập 4, trang 452.

⁽³⁾ Lênin: *Toàn tập*, nhà xuất bản *Sự thật*, Hà Nội, tập 7, trang 481.

dân, là chiến sĩ kiên quyết hy sinh phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho hạnh phúc, ấm no ấm nghiệp của nhân dân. Chẳng những vạch ra đường lối chính trị đúng đắn, Đảng ta còn có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật nghiêm minh, có truyền thống đoàn kết thống nhất, có một đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn bó với nhân dân và dôi dào ý chí chiến đấu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, một đảng được xây dựng theo nguyên tắc của Lênin, cách mạng Việt-nam trong 40 năm qua đã liên tục giành được những thắng lợi vẻ vang.

*

Hiện nay, cách mạng nước ta đang đứng trước những nhiệm vụ hết sức to lớn, nặng nề. Chúng ta phải quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc, đồng thời đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Để hoàn thành sự nghiệp đó, Đảng phải được củng cố vững mạnh. Muốn vậy, chúng ta cần tiếp tục quán triệt học thuyết về Đảng của Lênin, đặc biệt là những quan điểm về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, và vận dụng đúng đắn vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Đảng ta đã được rèn luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ lâu dài, nhưng cách mạng xã hội chủ nghĩa đối với Đảng ta còn là một sự nghiệp mới mẻ, mà chúng ta chưa có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm. Lúc này Đảng ta ra sức phấn đấu nâng cao **trình độ và năng lực cách mạng** của mình, phù hợp với yêu cầu của nâng cao cách mạng mới.

Đảng cần nắm vững quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa, đi sâu tổng kết kinh nghiệm của cách mạng nước ta ngày càng phát triển, hoàn chỉnh và cụ thể hoá hơn nữa đường lối, chính sách của Đảng. Đồng thời, cần ra sức nâng cao năng lực tổ chức và quản lý, nâng cao trình độ hiểu biết văn hoá, khoa học, kỹ thuật. Như đồng chí Lê Duẩn đã nói: “Nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của Đảng và của bộ máy Nhà nước là vấn đề cấp bách và máu chót hiện nay trong

việc tăng cường sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội”⁽⁴⁾.

Đảng ta chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, năng lực nắm vững và vận dụng đường lối, chính sách của Đảng cũng như nâng cao hiểu biết về quản lý kinh tế, văn hoá cho cán bộ, đảng viên. Đảng ta động viên các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận rõ tình hình và nhiệm vụ mới, khắc phục lối lãnh đạo chính trị chung chung, thiết thực đi sâu vào công việc quản lý kinh tế và đời sống, hăng hái tiến công vào khoa học, kỹ thuật, ra sức học tập nâng cao trình độ và năng lực của mình về mọi mặt.

Sau Cách mạng tháng Mười, Lênin đã nhiều lần nhắc nhở những người bôn-se-vích cần ra sức phấn đấu để khắc phục những thói quen của thời kỳ hoạt động cũ mà hầu hết đều thuộc lĩnh vực tuyên truyền, để mau chóng làm quen và thích ứng với lĩnh vực công tác mới là lĩnh vực tổ chức và quản lý. Lênin đã từng phân tích sâu sắc rằng để xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã nắm được chính quyền và về căn bản đã nắm được lực lượng kinh tế ở trong tay, nhưng “rõ ràng cái còn thiếu, chính là trình độ văn hoá của những người cộng sản lãnh đạo”⁽⁵⁾. Lênin chỉ rõ là những người cộng sản đã từng chiến đấu rất anh dũng, đã tiến hành một cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử được toàn thế giới chiêm ngưỡng nhưng bây giờ “người cộng sản đó và nhà cách mạng đó phải học tập người bán hàng tầm thường”⁽⁶⁾, “học tập bắt đầu từ đầu trở đi”⁽⁷⁾. Lênin dạy rằng để xây dựng chủ nghĩa xã hội, để củng cố bộ máy Nhà nước Xôviết, một mặt phải có nhiệt tình cách mạng say sưa và mặt nữa, phải có hiểu biết, có học thức, mà quyết không thể thay thế sự hiểu biết bằng sự gan dạ, sự sốt sắng hoặc bất cứ một đức tính tốt đẹp nào khác. Từ đó, Lênin đặt cho toàn Đảng nhiệm vụ: “Một là, chúng ta phải học tập; hai là, chúng ta phải học tập nữa; ba là, chúng ta phải học tập mãi”⁽⁸⁾.

⁽⁴⁾ Lê Duẩn: *Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới*, tạp chí *Xây dựng Đảng*, số đặc biệt, tháng 2 và 3, 1970, trang 48.

⁽⁵⁾ Lênin: *Tuyển tập*, nhà xuất bản *Sự thật*, Hà Nội, 1960, quyển II, phần II, trang 607.

^{(6), (7)} Lênin: *Tuyển tập*, quyển II, phần II, trang 594, 595.

⁽⁸⁾ Lênin: *Tuyển tập*, quyển II, phần II, trang 685.

Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nền sản xuất nhỏ chưa qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, năng lực tổ chức và quản lý nền sản xuất lớn của chúng ta còn thấp kém, hiểu biết văn hoá, khoa học, kỹ thuật của chúng ta còn thiếu thốn. Trong tình hình đó, những lời dạy của Lênin về việc Đảng phải đi sâu vào lĩnh vực công tác tổ chức và quản lý, phấn đấu nâng cao trình độ hiểu biết của mình, đối với chúng ta càng có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực dường nào. Việc củng cố Đảng ta, sự trưởng thành của Đảng ta lúc này chính là ở trong quá trình phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

*

*Sau khi Đảng đã nắm chính quyền và bước vào giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, cùng với việc phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo và trình độ hiểu biết mọi mặt, Đảng ta rất chú trọng việc **giữ gìn và nêu cao đạo đức, phẩm chất cách mạng.***

Nắm được chính quyền, Đảng có thêm điều kiện rất thuận lợi để thúc đẩy sự nghiệp cách mạng tiến tới, để phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc được hiệu quả hơn, Nhưng một số đảng viên, cán bộ có thể nảy sinh ra các chứng bệnh lạm quyền, quan liêu, mệnh lệnh, xa cách quần chúng, giành đặc quyền đặc lợi cho mình, chỉ lo nghĩ vun đắp địa vị và lợi ích cá nhân... Ý nghĩa nghiêm trọng của những khuyết điểm đó không chỉ ở chỗ nó vi phạm những nguyên tắc đạo đức cộng sản chủ nghĩa, đi ngược lại nếp sống cách mạng mà còn ở chỗ những khuyết điểm đó có thể dẫn tới tình trạng hủ bại, thoái hóa về chính trị.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp cách mạng rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có tình cảm cách mạng dồi dào, có ý thức phục vụ nhân dân sâu sắc, có tinh thần cách mạng tiến công mạnh mẽ. Vì vậy, không chỉ trong đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc mà trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải có phẩm chất cách mạng cao.

Trong Di chúc của Người, Hồ Chủ tịch căn dặn chúng ta: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách

mạng, thật sự cần liêm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”⁽⁹⁾.

Đảng ta chăm lo tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức và phẩm chất cách mạng của giai cấp vô sản cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng cho họ nhiệt tình cách mạng, ý chí phấn đấu, tinh thần tiên phong gương mẫu trong sản xuất, chiến đấu và công tác, ý thức chăm lo đến đời sống quần chúng và tôn trọng quyền làm chủ tập thể của nhân dân, phát huy truyền thống sinh hoạt cần cù, giản dị, lành mạnh, phê phán mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.

Đi đôi với giáo dục tư tưởng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, Đảng ta chú trọng cải tiến sinh hoạt của chi bộ và các tổ chức đảng, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và qua phong trào quần chúng mà rèn luyện cán bộ, đảng viên, thực hiện những chế độ công tác và sinh hoạt bảo đảm cho cán bộ, đảng viên luôn luôn sâu sát cơ sở, gần gũi quần chúng, chú trọng thu hút quần chúng tham gia vào công tác xây dựng Đảng. Đảng ta coi trọng việc nâng cao chất lượng của công tác phát triển Đảng, bảo đảm chọn lựa những phần tử ưu tú nhất trong phong trào sản xuất và chiến đấu của quần chúng, đồng thời kiểm tra và thanh thải những phần tử thoái hoá, biến chất ra khỏi Đảng.

Làm như vậy chính là Đảng ta nghiêm chỉnh tuân theo những chỉ thị của Lênin về xây dựng Đảng trong điều kiện đã nắm chính quyền. Lênin từng nhắc nhở: đối với một đảng chấp chính, phải phòng ngừa những phần tử xấu, cơ hội chui luôn vào Đảng. Trong thời kỳ nội chiến và chống sự can thiệp của nước ngoài, Lênin đòi hỏi phải thông qua biện pháp động viên người ra mặt trận chiến đấu và tham gia những ngày thứ bảy lao động cộng sản chủ nghĩa mà chọn lọc đảng viên mới cũng như phát hiện và thanh thải ra khỏi Đảng những phần tử đầu cơ. Lênin rất coi trọng vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên: “Đảng độc nhất nắm chính quyền trên thế giới quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đảng viên, đến việc thanh trừ bọn “luôn lọt” vào Đảng ra khỏi hàng ngũ mình, chứ không phải

⁽⁹⁾ Hồ Chí Minh: *Di chúc*, tạp chí *Xây dựng Đảng*, số đặc biệt, tháng 9, 1969.

là quan tâm làm tăng thêm số lượng đảng viên, đó chính là Đảng của chúng ta, Đảng của giai cấp công nhân cách mạng”⁽¹⁰⁾. Lênin cũng căn dặn phải chống quan liêu, mệnh lệnh, thoát ly quần chúng, coi đó là “nguy cơ lớn nhất và đáng sợ nhất”⁽¹¹⁾ đối với Đảng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

*

Trong điều kiện Đảng nắm chính quyền và xây dựng chủ nghĩa xã hội, về mặt tổ chức đã hình thành hệ thống chuyên chính vô sản. Sự tồn tại và trưởng thành của Đảng lúc này **gắn bó khăng khít với sự tồn tại và vững mạnh của hệ thống chuyên chính vô sản nói chung, của chính quyền Nhà nước nói riêng.** Trong hệ thống chuyên chính vô sản, Đảng là người lãnh đạo. Vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể thiếu được để bảo đảm cho đường lối cách mạng luôn luôn là đường lối của giai cấp công nhân, phản ánh chính xác lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân. Vai trò lãnh đạo của Đảng cũng rất cần thiết để tăng cường việc tăng cường thực hiện trên những khâu rất quan trọng: quyết định những vấn đề lớn về xây dựng tổ chức và bố trí cán bộ, phát động phong trào quần chúng bằng công tác chính trị, tư tưởng và bằng hành động gương mẫu của đảng viên, kiểm tra hoạt động của các cơ quan Nhà nước, của các tổ chức quần chúng và bảo đảm phối hợp nhịp nhàng hoạt động của những tổ chức đó hướng vào những mục tiêu chung. Quan điểm đó hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Lênin là: không có sự lãnh đạo của Đảng “thì không thể có nền chuyên chính của giai cấp vô sản được”⁽¹²⁾.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng hoàn toàn không có nghĩa là hạ thấp vai trò và tác dụng của các tổ chức khác trong hệ thống “chuyên chính vô sản”. Vì như Lênin đã dạy, để thực hiện nền chuyên chính vô sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cần thiết phải xây dựng “một bộ máy vô sản, về hình thức thì không phải là cộng sản, một bộ máy mềm dẻo và tương đối rộng rãi, rất mạnh, một bộ máy

⁽¹⁰⁾ Lênin: Nhà nước của công nhân và tuần lễ Đảng, trong *Về xây dựng Đảng*, Nhà xuất bản Sự thật, 1967, trang 124.

⁽¹¹⁾ Lênin: Vai trò nhiệm vụ của công đoàn trong điều kiện chính sách kinh tế mới, trong *Về xây dựng Đảng*, trang 156.

⁽¹²⁾ Lênin: *Tuyển tập*, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1960, quyển II, phần II, trang 464.

mà thông qua đó Đảng liên hệ chặt chẽ với **giai cấp** và **quần chúng**, và thông qua đó **chuyên chính của giai cấp** được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng⁽¹³⁾.

Đảng không thể tự củng cố một cách biệt lập, tách rời việc củng cố bộ máy Nhà nước và toàn bộ hệ thống chuyên chính vô sản.

Giành được chính quyền, xây dựng được bộ máy Nhà nước và các tổ chức quần chúng đánh dấu sự trưởng thành của Đảng, cuộc cách mạng. Đó là những công cụ quan trọng giúp Đảng thực hiện đường lối, chính sách của mình. Những tổ chức đó được củng cố thì Đảng thêm vững mạnh và mới có thể thực hiện được lý tưởng và đường lối của mình.

Về mặt tổ chức, Đảng chăm lo kiện toàn cơ quan Nhà nước và các đoàn thể quần chúng, phân công một lực lượng quan trọng cán bộ, đảng viên của mình hoạt động ở đó, cùng với việc thu hút những phần tử ưu tú trong quần chúng nhân dân. Các tổ chức đó trưởng thành có nghĩa là cán bộ, đảng viên trưởng thành và tạo ra nguồn dồi dào tuyển lựa, đào tạo cán bộ, đảng viên cho Đảng.

Các cơ quan chính quyền và đoàn thể quần chúng còn là những sợi dây chuyền nối liền Đảng với quần chúng trên lĩnh vực này hoặc lĩnh vực khác. Những tổ chức đó vững mạnh thì mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng đông đảo càng được củng cố. Đảng tôn trọng vai trò và chức năng của các tổ chức đó có nghĩa là tôn trọng quyền làm chủ của quần chúng, đó còn là điều ngăn ngừa tổ chức Đảng không phạm phải quan liêu, độc đoán, lạm quyền của dân.

Vì vậy, Đảng ta vừa ra sức tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy vai trò của Nhà nước và các tổ chức quần chúng trong việc tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, và cho rằng hai mặt đó thống nhất chặt chẽ với nhau. Đảng ta chống mọi khuynh hướng hạ thấp hoặc hạn chế vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chuyên chính vô

(13) Lênin: *Tuyển tập*, quyển II, phần II, trang 343.

(14), (15) Hồ Chí Minh: *Di chúc*, tạp chí *Xây dựng Đảng*, số đặc biệt, tháng 9-1969

sản, đồng thời chống mọi biểu hiện Đảng bao biện, không tôn trọng và phát huy sức mạnh của tổ chức chính quyền và các tổ chức quần chúng.

*

Sức mạnh và sự trưởng thành của Đảng còn ở trong quá trình **chấp hành nghiêm chỉnh những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt nội bộ** mà Lê-nin đã nêu lên.

Nguồn lực lượng to lớn của Đảng là ở sự đoàn kết thống nhất nội bộ. Đó là cơ sở để thống nhất giai cấp vô sản, là điều kiện tất yếu để giai cấp vô sản giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh cách mạng vô cùng gay go ác liệt giành và giữ vững chính quyền cũng như trong cuộc đấu tranh xây dựng một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Lê-nin kiên quyết đấu tranh chống mọi hoạt động bè phái để bảo vệ sự đoàn kết thống nhất của Đảng.

Trong Di chúc, Hồ Chủ tịch căn dặn chúng ta: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”⁽¹⁴⁾

Sự đoàn kết thống nhất của Đảng trước hết dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối chính trị đúng đắn của Đảng. Đồng thời, đó còn là sự thống nhất chặt chẽ về tổ chức, dựa trên cơ sở mở rộng dân chủ nội bộ và tăng cường kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự lãnh đạo tập thể, thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng cũng còn dựa trên việc xây dựng quan hệ đồng chí thương yêu nhau, luôn luôn ngăn chặn mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chủ tịch dạy chúng ta: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”⁽¹⁵⁾.

(14) (15) Hồ Chí Minh: Di chúc, tạp chí Xây dựng Đảng, số đặc biệt, tháng 9-1969.

Trong sinh hoạt nội bộ của mình, đảng vô sản nghiêm khắc tuân theo nguyên tắc **tập trung dân chủ**. Lê-nin đòi hỏi trong đảng phải có chế độ tập trung chặt chẽ, có kỷ luật nghiêm minh mà thiếu nó thì đảng sẽ mất hết sức chiến đấu. Mặt khác, Lê-nin cũng đòi hỏi tất cả công việc trong đảng phải do toàn thể đảng viên, bình đẳng và không trừ một ai, trực tiếp hoặc thông qua các đại biểu để giải quyết, tất cả các cơ quan lãnh đạo phải do tuyển cử mà lập ra, phải chịu trách nhiệm báo cáo trước đảng viên và có thể bị các đảng viên bãi miễn; trong các tổ chức đảng phải thực hiện chế độ lãnh đạo tập thể, phát huy tính chủ động sáng tạo của các địa phương trong việc tìm ra những biện pháp, những phương tiện phù hợp với đặc điểm địa phương để đạt tới mục đích chung.

Trung thành với những lời dạy của Lê-nin, Đảng ta nghiêm chỉnh tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc giải quyết các mối quan hệ tổ chức trong đảng, và vận dụng nguyên tắc đó phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ chính trị trong mỗi thời kỳ khác nhau. Trong điều kiện Đảng nắm chính quyền, Đảng ta chú trọng mở rộng dân chủ nội bộ và tăng cường lãnh đạo tập thể, nghiêm khắc phê phán mọi biểu hiện gia trưởng, độc đoán, đặt cá nhân lên trên tổ chức, coi thường tập thể, coi thường cấp dưới và quần chúng. Đồng thời, Đảng ta coi trọng củng cố kỷ luật, khắc phục mọi biểu hiện tự do tản mạn, phân tán, lè lói làm việc tùy tiện, thủ công nghiệp là những tàn tích tư tưởng và tác phong của người sản xuất nhỏ không phù hợp với yêu cầu của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đảng vô sản tiến bộ không ngừng là do chỗ, trong sinh hoạt nội bộ, Đảng luôn luôn áp dụng nguyên tắc **tự phê bình và phê bình**. Nhờ tiến hành tự phê bình và phê bình mà Đảng cũng như mỗi đảng viên có thể không ngừng phát huy ưu điểm, phát hiện và sửa chữa khuyết điểm, sai lầm, ngày càng phản ánh sự vật khách quan được chính xác hơn, ngày càng cải tiến và nâng cao trình độ mọi mặt của mình phù hợp với sự phát triển của nhiệm vụ cách mạng.

Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta cần sử dụng đúng đắn vũ khí tự phê bình và phê bình, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình, khiêm tốn

lắng nghe sự phê bình của đồng chí và của quần chúng, khuyến khích sự phê bình từ dưới lên trên, kể cả của quần chúng.

Học thuyết về Đảng của Lê-nin vẫn đang soi sáng con đường phát triển và củng cố của mọi chính đảng vô sản. Nhờ nắm vững học thuyết đó, từ trước đến nay Đảng ta đã vạch ra đường lối, phương hướng, phương châm đúng đắn về xây dựng Đảng, không ngừng củng cố Đảng ta vững mạnh. Trước nhiệm vụ hiện nay, chúng ta cần nắm vững hơn nữa học thuyết về đảng của Lê-nin và vận dụng đúng đắn vào điều kiện cụ thể của nước ta. Đó là điều kiện quan trọng bậc nhất để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ta, để đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng.